

CÁC BẠN LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA MẶT TRỜI ĐANG LÊN



Sáng 1/11/2012, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, ngài Herman Van Rompuy - Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đã đến thăm và làm việc với ĐHQGHN.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận uy tín, cũng như những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung giữa Việt Nam và các nước Châu Âu, sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng chung châu Âu đối với ĐHQGHN trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, ĐHQGHN tiến hành trao bằng Tiến sĩ Danh dự cho ngài Herman Van Rompuy.

Tham dự buổi lễ có bà Geertrui Van Rompuy - Phu nhân của ngài Herman Van Rompuy; đại sứ các nước thành viên EU tại Việt Nam; ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, ông Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận thay mặt toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học, thầy cô giáo, học viên và sinh viên ĐHQGHN nhiệt liệt đón chào ngài Herman Van Rompuy cùng phu nhân đến thăm ĐHQGHN.

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, với tài năng xuất chúng của mình, ngài Herman Van Rompuy đã góp phần gìn giữ sự ổn định cho EU trong các giai đoạn khó khăn như khủng hoảng kinh tế, những vấn đề chính trị

nảy sinh. Đồng thời, ông cũng góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa EU và các quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực như chính trị, thương mại và đầu tư, giáo dục... nhằm thúc đẩy sự phát triển chung toàn cầu.

Việc tăng cường hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục, khoa học uy tín trên thế giới, trong đó có các trường đại học, viện nghiên cứu ở châu Âu, là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của ĐHQGHN. Hiện nay, ĐHQGHN đã triển khai hợp tác với rất nhiều trường đại học uy tín khắp châu Âu.

“Tôi tin tưởng rằng, sự hiện diện của ngài Chủ tịch Hội đồng châu Âu ngày hôm nay, và với tư cách là Tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN, sẽ là dấu mốc và động lực quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, chặt chẽ giữa ĐHQGHN với các trường ĐH của châu Âu nói riêng và giữa Việt Nam với cộng đồng châu Âu nói chung”, GS.TS Mai Trọng Nhuận khẳng định.

Ngài Herman Van Rompuy bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo, cán bộ, các thầy cô giáo và sinh viên ĐHQGHN.

“Đây là một niềm vinh hạnh lớn lao được đến thăm ĐHQGHN. Tôi vô cùng hạnh phúc được đặt chân đến Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, được trò chuyện với các bạn - những sinh viên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam. Các bạn là niềm hy vọng cho một tương lai rạng ngời của đất nước”.

Ông tiếp lời, “tôi đang chứng kiến một Việt Nam có bề dày lịch sử và một Việt Nam trẻ trung, năng động... Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua các cuộc chiến tranh để giành

lại độc lập, tự do. Ngày nay, các bạn là biểu tượng của mặt trời đang lên. Các bạn đã làm nên lịch sử oai hùng... Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi và các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau cùng phát triển”.

Liên minh châu Âu (EU) hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, hợp tác phát triển, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ đến ứng phó với các thách thức toàn cầu. Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - EU đã có những phát triển tích cực và toàn diện, đặc biệt, việc hai bên ký chính thức Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) và khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào tháng 6/2012. Đây là những bước phát triển quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thiết thực. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là minh chứng hùng hồn cho sự phát triển chiến lược và toàn diện đó.

Chuyến thăm cũng khẳng định sự coi trọng vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối nội và hội nhập quốc tế thành công của Việt Nam; trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong khuôn khổ hợp tác rộng lớn hơn của Hiệp định PCA; trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; thông báo các biện pháp EU triển khai đối phó với khủng hoảng khu vực đồng tiền chung châu Âu và trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai bên tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, những kết quả tích cực đạt được trong các mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU nói chung, và giữa ĐHQGHN với các cơ sở học thuật uy tín của EU nói riêng, sẽ là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác hữu nghị, tốt đẹp lên tầm cao mới, đưa quan hệ hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong đó có lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ mà ĐHQGHN đóng vai trò hết sức quan trọng.

BÙI TUẤN - ĐỨC PHƯƠNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI SẼ LUÔN TRONG TRÁI TIM TÔI

Ngày 6/11/2012, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay, Phó Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay, Danilo Astori, đến thăm và làm việc với ĐHQGHN.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận uy tín, cũng như những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung giữa hai nước, và đối với ĐHQGHN trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, ĐHQGHN tiến hành trao bằng Tiến sĩ Danh dự cho ngài Danilo Astori.

Tham dự buổi lễ có ngài Carlos Irigaray - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đông Uruguay tại Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước tại Việt Nam: Venezuela, Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Hi Lạp, Mexico, Panama, Palestine, Sudan, Tây Ban Nha; Đại diện Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Cơ quan quản lý cảng, Phòng thông tin Cộng hòa Đông Uruguay.

Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Văn Đào - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đông Uruguay; GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, các Phó Giám đốc ĐHQGHN: GS.TSKH Vũ Minh Giang, GS.TS Nguyễn Hữu Đức; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và Hà Nội, các tổ chức quốc tế.

Tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận thay mặt toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học, thầy cô giáo, học viên và sinh viên ĐHQGHN nhiệt liệt đón chào ngài Phó Tổng thống đến thăm ĐHQGHN.

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng hai nước có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là nền kinh tế nông nghiệp lớn mạnh và chú trọng phát triển đất nước dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với vị thế là một trung tâm đại học hàng đầu Việt Nam, nhằm góp phần hiện thực hóa mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay, ĐHQGHN mong muốn hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Uruguay trong các vấn đề: phát



triển ngành Mỹ La tinh học tại Việt Nam và phát triển ngành Việt Nam học tại Uruguay; phối hợp đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực y sinh học, khoa học trong các lĩnh vực y sinh học, khoa học khác mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên sẽ triển khai hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực: khoa học sự sống, y học, môi trường, công nghệ thông tin - truyền thông, khoa học vật liệu...

GS.TS Mai Trọng Nhuận khẳng định, chuyến thăm của ngài Phó Tổng thống sẽ góp phần tích cực trong việc tăng cường hợp tác giáo dục và KHCN, từ đó hiểu được những thế mạnh của nhau đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của hai Chính phủ vì sự phát triển của mỗi quốc gia.

Ngài Phó Tổng thống bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo, cán bộ, các thầy cô giáo và sinh viên ĐHQGHN.

Ngài Phó Tổng thống cho biết, các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Đại học là nơi sáng tạo ra tri thức, và chính điều này làm nền tảng vững chắc để xây dựng các mối quan hệ bền chặt. Chính vì vậy, ông đánh giá cao những đề xuất của ĐHQGHN trong việc tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, và khẳng định, Cộng hòa Đông Uruguay sẵn sàng hợp tác trong những lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Ngài Phó Tổng thống đặc biệt nhấn

mạnh, năm 2010, Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay đã ký kết Hợp tác khung về KHCN. Đây là công cụ quan trọng để hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực KHCN và chuyển giao tri thức. Đặc biệt, việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, mà ĐHQGHN có uy tín và thế mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Khi trao bằng Tiến sĩ Danh dự cho ngài Danilo Astori, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh: "Quá trình học tập, giảng dạy nghiên cứu và các hoạt động chính trị xã hội tiêu biểu của ngài Phó Tổng thống thể hiện một nhân cách lớn với những phẩm chất: đức tính cần cù, nghiêm túc, ý chí bền bỉ và kiên trì vượt qua mọi thử thách đa dạng của cuộc sống để trưởng thành, gánh vác trách nhiệm trước nhân dân và Tổ quốc. Ngài Phó Tổng thống là minh chứng cho sự phát triển dựa vào tri thức".

Ngài Phó Tổng thống xúc động đáp lễ: "Đây là sự vinh danh cao quý nhất tôi có được và ĐHQGHN sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Đối với tôi, tình yêu với mái trường đại học là không thể từ bỏ".

Nhân dịp này, Ngài Phó Tổng thống đã thuyết trình với cán bộ, thầy cô giáo và sinh viên ĐHQGHN về một số vấn đề liên quan đến kinh tế và chiến lược phát triển quốc gia.

BÙI TUẤN - ĐỨC PHƯƠNG

VNU - SHIMADZU: CÓ CHUNG MỘT TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN

Sáng 3/11/2012, ĐHQGHN đã trang trọng trao bằng Tiến sĩ Danh dự cho ngài Akira Nakamoto, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Shimadzu, Nhật Bản, nhằm tôn vinh và ghi nhận công lao, những đóng góp to lớn, tích cực của ông cho sự phát triển ĐHQGHN nói riêng và sự nghiệp phát triển giáo dục, khoa học, kinh tế, xã hội của Việt Nam nói chung.

Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến; ngài Hideo Suzuki, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ngài Kiminobu Imura, Tổng Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Shimadzu; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an; GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN; các Phó Giám đốc ĐHQGHN: GS.TSKH Vũ Minh Giang, GS.TS Nguyễn Hữu Đức.

Trong suốt thời gian làm việc tại Tập đoàn Shimadzu, ở nhiều cương vị khác nhau, ngài Akira Nakamoto và Tập đoàn Shimadzu đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và hiện đại hóa các cơ sở vật chất phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, quản lý chất lượng, y tế, hóa dầu và nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam. Cụ thể, đã hỗ trợ thành lập Dự án "Phòng thí nghiệm phối hợp phân tích - VSL" đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, năm 1998 với sự tài trợ hoàn toàn của Tập đoàn. Phòng Thí nghiệm VSL đã được trang bị các thiết bị phân tích với tổng giá trị khoảng 1 triệu USD và khoảng 500 triệu đồng/năm cho các phụ tùng và linh kiện thay thế; dự án Khoa học sự sống cho Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN với nguồn kinh phí tài trợ khoảng 100 triệu Yên từ năm 2003. Qua dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Trường ĐHKHTN, nhiều thiết bị từ Tập đoàn Shimadzu đã được sử dụng tại Khoa Hóa học - Trường ĐHKHTN; trợ giúp thành lập phòng thí nghiệm chống Doping đầu tiên tại Viện Khoa học Thể thao Việt Nam vào năm 2010. Tập đoàn Shimadzu là một trong những nhà cung cấp các thiết bị phân tích, đo lường, thiết bị y tế, thiết bị hàng không cho các ngành công nghiệp hóa dầu, y tế, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh... uy tín nhất Việt Nam.



Bên cạnh đó, ngài Akira còn rất quan tâm đến việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN được tham gia các khóa học ngắn hạn về sử dụng và vận hành thiết bị tại Singapore, cũng như tiến hành thực nghiệm trên các thiết bị do Tập đoàn Shimadzu cung cấp để hoàn thành luận văn tốt nghiệp và luận án tiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận đánh giá cao những thành tựu xuất sắc trong hoạt động khoa học và những đóng góp hiệu quả của ngài Akira Nakamoto đối với sự phát triển của ĐHQGHN, cũng như quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung.

Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, triết lý phát triển của Tập đoàn Shimadzu là, phục vụ xã hội thông qua khoa học và công nghệ, đồng thời sáng tạo xuất sắc vì sự thịnh vượng của nhân loại và trái đất, tương đồng với phương châm hành động đạt đỉnh cao dựa vào tri thức và 6 giá trị cốt lõi chất lượng cao, sáng tạo, tiên phong, tích hợp, trách nhiệm, phát triển bền vững của ĐHQGHN. Sự tương đồng ấy là nền tảng cho sự hợp tác hiệu quả và bền vững giữa ĐHQGHN và Shimadzu. Hai bên đã có những hoạt động hết sức thành công và đóng góp nhiều cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Giám đốc tin tưởng rằng thông qua tấm bằng Tiến sĩ Danh dự cao quý mà ĐHQGHN trao tặng ngài Akira Nakamoto ngày hôm nay, quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa

ĐHQGHN nói chung, Trường ĐHKHTN nói riêng với Tập đoàn Shimadzu sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và được nâng lên một tầm cao mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại ĐHQGHN.

Vinh dự trước danh hiệu cao quý mà ĐHQGHN trao tặng, ngài Akira Nakamoto khẳng định Tập đoàn Shimadzu sẽ tiếp tục chia sẻ với ĐHQGHN cả về khoa học công nghệ và đào tạo. Ngài cho rằng, giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là giáo dục không chỉ là tiếp nhận tri thức mà còn phải sáng tạo tri thức, giúp xã hội phát triển.

Tại buổi lễ, ngài Akira Nakamoto đã trao 2 xuất học bổng cho sinh viên ĐHQGHN có thành tích học tập xuất sắc được thực tập tại Tập đoàn Shimadzu

Trước đó, tại ĐHQGHN đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa ĐHQGHN với Tập đoàn Shimadzu, đặc biệt trong đó hai bên cùng cam kết xây dựng một trung tâm xuất sắc ĐHQGHN - Shimadzu nhằm phát triển khoa học công nghệ đỉnh cao và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. ĐHQGHN sẽ được tiếp nhận môi trường văn hóa và sự sáng tạo của tác giả Nobel Koichi Tanaka thuộc Tập đoàn Shimadzu.

BÙI TUẤN - VIỆT HÀ



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên khai mạc hội thảo

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN 4:

VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP THÀNH CÔNG

Bắt đầu từ 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 với chủ đề “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững”. Hội thảo do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học được tổ chức định kỳ 4 năm một lần và là diễn đàn khoa học lớn, có uy tín, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới về Việt Nam. Hội thảo lần thứ 4 đã thu hút gần 1.000 nhà khoa học đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Tại hội thảo này, các học giả trong nước và quốc tế có điều kiện chia sẻ những cứ liệu và tư liệu lịch sử, thảo luận những tìm tòi, phát hiện mới trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đánh giá tác động của các thành tựu mới về khoa học và công nghệ, cùng tìm ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả để đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng kinh tế, tụt hậu, cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường.

Đây sẽ là những đóng góp hết sức thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Phát

triển bền vững, hội nhập quốc tế... sẽ là những vấn đề trọng tâm, xuyên suốt nội dung các tham luận, thảo luận tại hội thảo về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, pháp luật, văn hóa, nghệ thuật, dân tộc, tôn giáo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hà Nội và các nhà tài trợ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 về Việt Nam học với chủ đề thiết thực và rất có ý nghĩa đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng,





việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội và nhân văn nói riêng là nội dung quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Đây là dịp làm cho thế giới biết đến Việt Nam không chỉ như một tấm gương về đấu tranh anh dũng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều công trình văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản văn hóa nổi tiếng, có khả năng chinh phục những đỉnh cao của khoa học, mà còn là một Việt Nam hội nhập và phát triển thành công. Đồng thời đây cũng là cơ hội để chúng ta thấy được sự lớn mạnh của mạng lưới nghiên cứu Việt Nam học trên toàn thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng, hội thảo lần này với sự tham dự đông đảo của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách sẽ trao đổi cởi mở và thẳng thắn, chia sẻ các thành quả nghiên cứu cũng như đưa ra các ý tưởng, các kiến nghị, qua đó đóng góp thiết thực cho việc nâng cao nhận thức, đề xuất những giải pháp và chính sách cụ thể thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững ở Việt

Nam. Thành công của hội thảo sẽ khẳng định vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn cũng như những giá trị mà nó mang lại trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn, các nhà khoa học quốc tế tiếp tục đồng hành cùng các nhà khoa học Việt Nam xây dựng và phát triển bền vững ngành Việt Nam học trên thế giới, nhất là thành lập được nhiều hơn các Trung tâm nghiên cứu Việt Nam ở các nước, góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành Việt Nam học cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa các nước vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các quốc gia, các tổ chức và các học giả quốc tế đối với công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam nói chung và Việt Nam học nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN đã chủ trì phiên toàn thể.

Từ chiều 26-28/11, trong thời gian diễn ra

hội thảo, các nhà khoa học thảo luận với các chủ đề như: Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; phát triển lý luận và thực tiễn đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; một vài suy nghĩ về đặc điểm tiến trình đổi mới ở Việt Nam; ngoại giao Việt Nam - truyền thống và hiện đại...

Tiếp đó, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận về các nội dung liên quan đến: lịch sử Việt Nam - truyền thống và hiện đại; văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững; dân tộc và tôn giáo trong hội nhập và phát triển bền vững; môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu; hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời đại pháp quyền vì mục tiêu phát triển bền vững; ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững.

Sau hơn hai ngày làm việc tích cực với tinh thần học thuật nghiêm túc nhưng cũng không kém phần sôi nổi, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề: “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” đã thành công tốt đẹp.

ĐỖ NGỌC DIỆP

TAO XUNG LỰC VÀ NIỀM TIN MẠNH MẼ VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

Sáng 18/11, hòa trong không khí tung bừng cả nước hướng tới 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ĐHQGHN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm đồng thời chúc mừng các nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGND, NGUT năm 2012.

Tham dự buổi lễ có GS.TS mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN; các Phó Giám đốc: PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, GS.TSKH Vũ Minh Giang, GS.TS Nguyễn Hữu Đức, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, thầy cô giáo, nhà khoa học đã và đang công tác tại ĐHQGHN.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, GS.TS Mai Trọng Nhuận bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với nhiệt huyết và những đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ Nhà giáo, Nhà khoa học đã hi sinh quên mình vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN.

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, mặc dù năm qua, tình hình trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và sự giúp đỡ, ủng hộ mạnh mẽ của các bộ, ban, ngành và Thủ đô Hà Nội, đặc biệt, nhờ vào sự đoàn kết, nhất trí cao, chung lòng gắng sức, nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ và học sinh, sinh viên, ĐHQGHN đã vượt qua nhiều chướng ngại để tiếp tục khẳng định và phát huy thế mạnh của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu cả nước.

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XI) mới đây đã ban hành Nghị quyết về “Phát triển khoa học & công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và thông qua kết luận Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong đó tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta về giáo dục - đào tạo vẫn là quốc sách hàng đầu; Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012, có hiệu lực từ 01/01/2013 đã khẳng định vai trò, vị thế và địa vị pháp lý cao của ĐHQG trong hệ thống giáo dục đại



học Việt Nam... đã mở ra một thời cơ mới, bước ngoặt mới, tạo thêm xung lực và niềm tin mạnh mẽ để ĐHQGHN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, thiết thực chào mừng 20 năm thành lập ĐHQGHN, góp phần hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trên nền tảng trí tuệ dân tộc và thời đại.

GS.TS Mai Trọng Nhuận khẳng định, vươn tới những chuẩn mực quốc tế và những đỉnh cao thế giới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học là sứ mệnh, là trách nhiệm, là khát vọng cháy bỏng của ĐHQGHN cũng như của đất nước. Chỉ có đi theo con đường đó ĐHQGHN mới có thể đóng góp nhiều hơn và thiết thực hơn vào nỗ lực chung của toàn dân tộc, mới thu hẹp khoảng cách lạc hậu và gia nhập hàng ngũ các nước phát triển trong kỷ nguyên văn minh trí tuệ và toàn cầu hóa. ĐHQGHN phải thực sự trở thành nơi tiêu biểu cho trí tuệ và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Sứ mệnh đó thật là vẻ vang, nhưng cũng đầy gian nan thử thách.

Để vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hiện thực hóa được sứ mệnh lớn lao, bên cạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, rất cần có sự đồng lòng, chia sẻ và gắng sức của toàn thể các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên, mang hết tâm huyết, tài năng và tinh thần sáng tạo, đổi mới để đóng góp vào sự nghiệp chung. Trí tuệ, khát vọng, ý chí và niềm tin, tinh thần đoàn kết, sáng tạo ấy đang được xây đắp qua từng giờ đứng lớp, qua những tấm gương lao động học thuật nghiêm cần, miệt mài sáng

tạo và cống hiến hết mình của các thầy, cô. Vì vậy, GS.TS Mai Trọng Nhuận mong rằng, các thầy, cô hãy trao truyền nhiệt huyết, khát vọng tương lai và trí tuệ cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chỉ với khát vọng, trí tuệ và niềm tin vững chắc nhất, quyết tâm cao nhất và sự chung sức, đồng lòng, đồng thuận của toàn thể các quý thầy cô, cán bộ, học sinh, sinh viên chúng ta mới có thể hiện thực hoá được sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Thay mặt thế hệ các nhà giáo đã và đang công tác tại ĐHQGHN, GS.NGND Phan Hữu Dật – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN phát biểu: Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, ĐHQGHN đã phát huy hiệu quả những thuận lợi, khắc phục những khó khăn để gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật, trở thành niềm tự hào của thế hệ các nhà giáo, học viên, sinh viên ĐHQGHN. Những thành tựu đạt được đã nâng cao vị thế và uy tín của ĐHQGHN không chỉ trong hệ thống giáo dục nước nhà mà còn trong khu vực và thế giới. Bên cạnh những thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, việc ĐHQGHN trao bằng tiến sĩ danh dự cho các nhà khoa học hàng đầu thế giới, những chính trị gia lỗi lạc, các nhà hoạt động xã hội xuất sắc là minh chứng cho uy tín và thương hiệu của một trung tâm đại học hàng đầu đất nước.

Cũng tại buổi lễ, đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý cho 5 NGND; 14 NGUT năm 2012 của ĐHQGHN.

ĐỨC MINH

TRANG TIN ĐHQG.HCM



Ngày 16/11/2012, Đại học Quốc gia TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012); 50 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (20/11/1962 – 20/11/2012) trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Đây là hoạt động thường niên của ĐHQG-HCM nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phát huy tốt vai trò, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp của nhà giáo; động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, viên chức,

HSSV tích cực thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và thực hiện đề án về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.

Nhân dịp này, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu NGND, NGUT năm 2012 cho 17 cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên ĐHQG-HCM theo quyết định số 1848/QĐ-CTN và số 1849/QĐ-CTN ngày 6/11/2012 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. GS.TS Ngô Văn Lệ, giảng viên Khoa Nhân học, nguyên Hiệu trưởng

Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Như vậy, hiện nay, ĐHQG-HCM có hơn 5.300 cán bộ giảng viên, công nhân viên. Trong đó, có 29 Giáo sư, 182 Phó Giáo sư, 24 NGND, 136 NGUT.

Độc diễn văn chào mừng ngày 20/11, PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM đã gửi lời chúc mừng tới các đồng nghiệp, đồng thời chia sẻ những trăn trở của mình về nghề giáo, về vai trò, cái tâm của người thầy trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

Ngày 23/11/2012, tại tỉnh Lâm Đồng, ĐHQG-HCM và tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ đến năm 2020 với 4 nội dung hợp tác: Triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng; Đào tạo nguồn nhân lực; Chuyển giao, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Xây dựng Khu đại học quốc tế tại Lâm Đồng. Việc hợp tác nhằm mục đích thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, đồng thời phát huy thế mạnh của ĐHQG-HCM về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, về đào tạo trình độ cao và chất lượng cao. Đặc biệt là tạo lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa UBND và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng với ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Tại buổi làm việc, ĐHQG-HCM và tỉnh Lâm Đồng đã ký kết chương trình hợp tác chung giữa hai đơn vị. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo ĐHQG-HCM, lãnh đạo các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM và lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở có liên quan đã ký kết 3 thỏa thuận nằm trong chương trình hợp tác lần này.

Ngày 9/11/2012, ĐHQG - HCM đã tổ chức hội thảo “Giáo dục Đại học Việt Nam hội nhập quốc tế” nhằm thảo luận những cơ hội và thách thức đang đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế, đồng thời đưa ra những giải pháp chiến lược.

Có 26 tham luận của các đại biểu là các nhà giáo, nhà nghiên cứu, các chuyên gia về giáo dục đại học, các nhà quản lý và hoạch định chính sách trong và ngoài nước đã được gửi về hội thảo. Trong đó, các bài viết đã đề cập đến nhiều đề tài phong phú, dưới những góc nhìn khác nhau, về những vấn đề trọng yếu mà GDDH phải giải quyết trước áp lực toàn cầu hóa.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Trưởng Ban tổ chức hội thảo nhấn mạnh: “Hội thảo sẽ không chỉ bàn về các thách thức hay cơ hội đặt ra cho GDDH Việt Nam, hay là thực trạng của hệ thống giáo dục. Trọng tâm của hội thảo là nhận thức những chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa, là chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và thông tin, để từng người, từng đơn vị, từng trường và cả hệ thống có thể đáp ứng tốt nhất với bối cảnh ấy.

Theo các đại biểu, tăng cường hơn nữa vai trò tự chủ của các trường ĐH công lập, xác định lại mô hình ĐH lợi nhuận và phi lợi nhuận là một trong những yêu cầu để giáo dục ĐH hội nhập tốt hơn.